

GUNKULทดสอบ“สราญลมฯ”

● จ่อขายไฟ 23 มี.ค.นี้ บึ้ครายได้เพิ่ม 800 ล้าน

“กันกุล” เดินเครื่องทดสอบจ่ายไฟเข้าระบบโรงไฟฟ้า “สราญลมวินด์ฟาร์ม” ขนาด 60 MW พร้อมเตรียม COD วันที่ 23 มี.ค.นี้ หนุนรายได้เพิ่มอีก 800 ล้านบาท มั่นใจदनรายได้ปี 2561 โตไม่ต่ำกว่า 20%

นายสมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม สราญลมวินด์ฟาร์ม จากบริษัท กรีนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด (GNP) กำลังการผลิตขนาด 60 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL ได้เริ่มทดสอบจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว และเตรียมทยอยรับรู้อย่างไรก็ได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) พร้อมจดหน่วยไฟฟ้าในวันที่ 23 มีนาคมนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้ในปี 2561 เพิ่มขึ้นอีก 800 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปี 2561 ตั้งเป้ารายได้รวมเติบโตไม่ต่ำกว่า 20% จากปี 2560

ทั้งนี้ที่ผ่านมามาธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นจากการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงทางใหม่ๆ

เพิ่ม ทั้งในส่วนของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) รวมถึงพลังงานลม ทำให้ขณะนี้มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รวมกันแล้วทั้งสิ้น 520 เมกะวัตต์ และปัจจุบันมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไปแล้วรวม 232 เมกะวัตต์ ซึ่งเป้าหมายของกลุ่ม GUNKUL คือ การก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทน รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินทรัพย์และกำไรในอนาคต โดยบริษัทยังคงเป้าหมายที่จะมี PPA ครบ 1,000 เมกะวัตต์ ในปี 2563

“เราอยากให้ผู้ถือหุ้นได้เติบโตไปพร้อมๆ กับกลุ่มบริษัท เพราะต่อจากนี้กลุ่มบริษัทจะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น จากธุรกิจพลังงานทดแทนซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมทุกรูปแบบ โดยเฉพาะที่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม รวมถึงญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้กลุ่มบริษัทก้าวเข้าสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้า

อย่างเต็มตัว นั้นหมายความว่ารายได้ และกำไรของกลุ่มบริษัทจะปรับเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนในอนาคต” นายสมบูรณ์ กล่าว

ก่อนหน้านี้ นายสมบูรณ์ กล่าวว่า การเติบโตในปี 2561 เนื่องจากมีโครงการโรงไฟฟ้าที่ COD เพิ่มอีกประมาณ 190 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตรวม 110 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าสราญลม วินด์ฟาร์ม กำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ ที่จะ COD ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 และโครงการโรงไฟฟ้ามิตรภาพวินด์ฟาร์ม กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ คาดว่าจะ COD ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 78 เมกะวัตต์ คาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบในช่วงสิ้นปี 2561 ดังนั้นเบื้องต้นคาดว่าในปี 2561 บริษัทจะรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการใหม่ ประมาณ 1,000 ล้านบาท ■